



Title :	
Subject Heading 1 :	กต. รับรองนิติมพล.
Subject Heading 2 :	ชวน ส่งบท ความนิติ
Source :	เชิงรัฐ ( หน้า ๑ )
Date :	เดือน มกราคม พ.ศ. 256๐ ปีที่ 24 ฉบับที่ 561

### กต.รับรองนิติมพล.

ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดีสำนัก  
 วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 (มฟล.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตุลาการ  
 ศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 25/2559  
 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 มีมติเห็น  
 ชอบให้ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร  
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยแม่-  
 ฟ้าหลวง (หลักสูตรปี พ.ศ.2552 และหลักสูตร  
 ปี พ.ศ.2555) จำนวน 3 คน เป็นผู้มีสิทธิเข้า  
 ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ  
 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2559

### ชวนส่งบทความนิติ

ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดีสำนัก  
 วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 (มฟล.) กล่าวว่า มฟล.มีกำหนดจัดประชุม  
 วิชาการทางนิติศาสตร์ระดับชาติ เนื่องในวาระ  
 ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชา  
 นิติศาสตร์ มฟล.ในหัวข้อ 'นโยบาย กฎหมาย  
 และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน' ซึ่งจะจัดขึ้น  
 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 นั้น ด้วย  
 เล็งเห็นว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษา  
 ความสงบเรียบร้อยสังคม และยังเป็นเครื่อง  
 มือพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  
 ด้านการเมืองการปกครอง หรือเศรษฐกิจการ  
 ค้าการลงทุน รวมถึงด้านความร่วมมือระหว่าง  
 ประเทศ ตลอดจนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 มฟล.จึงจัดการประชุมวิชาการนี้ขึ้น  
 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ  
 ด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดน  
 สนับสนุนการกระตุ้นให้มีการพัฒนาแนวความ  
 คิดทางนิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่  
 ชายแดนและประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการ  
 บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม  
 ไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการสาขา  
 นิติศาสตร์ภายในประเทศ

จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ  
 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ ใน 4 กลุ่มด้วย  
 กัน คือ กฎหมาย นโยบายกับการบริหาร  
 ราชการทางปกครองและความมั่นคงในพื้นที่  
 ชายแดน, กฎหมาย นโยบายกับการส่งเสริม  
 และพัฒนาประชาคมอาเซียน, กฎหมาย  
 นโยบายกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า  
 การลงทุนและเทคโนโลยี และกฎหมาย นโยบาย  
 กับการพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการ  
 พัฒนาด้านอื่น สอบค. ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ  
 สำนักวิชานิติศาสตร์ U-5391-6857